



ประกาศเทศบาลตำบลเวียงเทิง
เรื่อง ยกเลิกงานประเพณีแข่งขันเรือยาว อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย
ประจำปี ๒๕๖๗

ตามที่เทศบาลตำบลเวียงเทิง ได้ประกาศกำหนดจัดงานประเพณีแข่งขันเรือยาว อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย ประจำปี ๒๕๖๗ ขึ้น ในระหว่างวันที่ ๑๔ - ๑๕ กันยายน ๒๕๖๗ ณ เขิงสะพานแม่น้ำอิง (เทศบาลตำบลเวียงเทิง) ลงวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๗ เพื่อเป็นการสืบสานศิลปวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น สร้างความสามัคคีในหมู่คณะ ส่งเสริมความมีน้ำใจเป็นนักกีฬา ส่งเสริมการท่องเที่ยว อีกทั้งเป็นการสร้างจิตสำนึกในการร่วมกันอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำอิงซึ่งเป็นแม่น้ำสายสำคัญของชาวอำเภอเทิง นั้น

ด้วยได้เกิดเหตุอุทกภัย (น้ำป่าไหลหลาก) เนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่าน ทำให้มีฝนตกหนักมากในพื้นที่อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย ได้แก่ ตำบลเวียง ตำบลตับเต่า ตำบลหางว ตำบลหนองแรด ตำบลสันทรายงาม ตำบลงิ้ว ตำบลปล้อง และตำบลศรีดอนไชย ก่อให้เกิดความเสียหายต่อพื้นที่บ้านเรือนราษฎร รวมถึงทรัพย์สิน พื้นที่ทางการเกษตร และสิ่งสาธารณประโยชน์ต่างๆ เทศบาลตำบลเวียงเทิงได้ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย อำเภอเทิง ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน และองค์กรต่างๆ จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยอำเภอเทิงขึ้น ณ อาคารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลเวียงเทิง เพื่อใช้เป็นสถานที่บริหารสถานการณ์ และช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัย โดยฉับพลันทันที ในด้านการดำรงชีพ การบรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้า การคุ้มครองชีวิตและทรัพย์สิน การป้องกันภัยอันตรายที่จะเกิดแก่ประชาชนในกรณีฉุกเฉิน โดยเริ่มเปิดศูนย์ฯตั้งแต่วันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๗ ถึง วันจันทร์ ที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๗ แต่ในปัจจุบันสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นดังกล่าวในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลเวียงเทิงยังไม่ทุเลาเบาบาง เทศบาลตำบลเวียงเทิง จึงได้จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยเทศบาลตำบลเวียงเทิง ขึ้น เพื่อใช้เป็นสถานที่บริหารสถานการณ์ และช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยในเขตพื้นที่ ซึ่งหากสถานการณ์อุทกภัยทุเลาเบาบางลงก็มีความจำเป็นที่จะต้องมีการฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัย เช่น การล้างทำความสะอาดพื้นที่ของผู้ประสบภัยและพื้นที่สาธารณประโยชน์ต่างๆ รวมถึงการสูบน้ำที่ท่วมขังเป็นเวลานาน ออกจากพื้นที่ เพื่อป้องกันการเน่าเหม็นและโรคติดต่อต่างๆ การซ่อมแซมกายอุปกรณ์/เตียงของผู้ป่วยที่ติดเตียง ที่ได้รับความเสียหายในช่วงเกิดสถานการณ์อุทกภัย รวมถึงยา เวชภัณฑ์ต่างๆในการป้องกันควบคุมโรคติดต่อ อีกทั้งยังประสบปัญหาอุปสรรคในการบริหารจัดการที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำสนามแข่งขันเรือยาวและไม่มีพื้นที่ให้ทีมเรือได้ลงทำการฝึกซ้อม เนื่องจากกระแสแม่น้ำอิงยังคงไหลเชี่ยวซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อผู้ดำเนินการและทีมเรือที่จะเข้าร่วมการแข่งขันที่จะมาทำการฝึกซ้อม

ดังนั้น เพื่อให้การบริหารสถานการณ์อุทกภัย ด้านการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัย และการเยียวยา ฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัย รวมถึงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อที่อาจเกิดขึ้นในเขตพื้นที่เทศบาลเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เทศบาลตำบลเวียงเทิง จึงประกาศยกเลิกงานประเพณีแข่งขันเรือยาว อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย ประจำปี ๒๕๖๗ ทั้งนี้ หากทีมเรือใด ได้ส่งเอกสารการสมัครเข้าร่วมการมาแล้ว สามารถติดต่อรับคืนเอกสารได้ที่ กองการศึกษา เทศบาลตำบลเวียงเทิง ๐๕๓-๗๙๕๓๒๑ ต่อ ๑๕

/เทศบาล...

เทศบาลตำบลเวียงเทิง ขออภัยมายังหน่วยงาน หมู่บ้าน ชมรม กลุ่มองค์กรต่างๆ ที่ส่งทีมเรือเข้าร่วม
การแข่งขันเรือยาว อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย ประจำปี ๒๕๖๗ มา ณ โอกาสนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๗


(นายสิงห์ทอง หนูนนำสิริสวัสดิ์)
นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเทิง